

**สรุปการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2559**  
**การเสวนาเรื่อง “เปิดตัวสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร”**  
**วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00–12.00 น.**  
**ห้องประชุม CC-308 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย**

**ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.** แนะนำ “สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท.” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อขับเคลื่อน “โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร” เป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อเร่งรัดให้เกิดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายใต้การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันฯ แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานกระทรวงต่างๆ และจังหวัด เข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 2) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เสาะหาเทคโนโลยี และจัดอบรม smart officer และ smart farmer และ 3) ฝ่ายสนับสนุนและสร้างความร่วมมือพันธมิตร ทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือทั้งภายใน สวทช. และภายนอก (ภาครัฐ-เอกชน-เกษตรกร) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและรายได้เสริม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม และทายาทเกษตรกร

**ดร.สุรางศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร** กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลว่า กระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานที่รองรับงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล มีหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับเกษตรกร และบริการด้านการเกษตรอื่นๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มเติมอีกมาก ดังนั้นการทำงานร่วมระหว่างกระทรวงฯ และสถาบันฯ จะเป็นการทำงานที่เกื้อหนุนกัน ทั้งด้านการเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรฯ การขยายผลเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และการมีสื่อข้อมูลต่างๆ เพื่อบริการเกษตรกรในชุมชน โดยที่ผ่านมารกรมส่งเสริมการเกษตรมีการทำงานร่วมกับ สวทช. ในด้านต่างๆ มาแล้วระยะหนึ่ง ดังนั้น การที่ สวทช. จัดตั้งสถาบันฯ จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะเร่งรัดให้เกิดผลึกดันการขยายผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

**นายสุเมธ ทานเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)** กล่าวถึง มหาวิทยาลัยฯ มีการทำงานร่วมกับ สวทช. มาเป็นเวลานาน การที่ สวทช. มีการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงมีความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ รวมทั้งเป็นประโยชน์มากกับเกษตรกรในชุมชน รวมทั้ง การมีสถาบันฯ จะช่วยเร่งให้กระบวนการขยายผลการนำเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนทำได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มจธ. ยินดีเป็นพันธมิตรในการทำงานกับสถาบันฯ และพร้อมที่จะดึงเครือข่ายพันธมิตรของ มจธ. มาเข้าร่วมดำเนินงานกับสถาบันฯ ด้วย เพื่อเป็นการเสริมพลังในการทำงาน

**นางสาวช่อกลยา ศรีขำนิ ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไฮโธร** สวทช. มีการทำงานร่วมกับกลุ่มด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการแปลงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร จนทำให้เกิดเครือข่าย

เกษตรอินทรีย์ไฮโดร การมีสถาบันฯ จะทำให้เครือข่ายนำ วทน. ต่อยอดกิจกรรมในเครือข่ายได้ครบวงจรตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์ การแปรรูป การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร นักการตลาด และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ

**นางเศรษฐมณี ศิลา** ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกร จ.อำนาจเจริญ รู้สึกดีใจที่มีสถาบันฯ เกิดขึ้น เพราะเห็นว่าปัญหาของเกษตรกร คือ การขาดความรู้ที่จะนำไปตัดสินใจในการทำการเกษตร ถ้าสถาบันมีการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้เกษตรกรเข้าใจง่ายจะมีประโยชน์สูงสุด และรับจะทำหน้าประสานงานกับสภาเกษตรกรให้ร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันฯ ต่อไป